



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป/สมรรถนะพนักงานจ้าง และภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (วิธีการสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จะบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป และบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างให้ไว้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ขึ้นบัญชี ในกรณีที่ผู้มีผ่านการเลือกสรรมากกว่าจำนวนอัตราว่าง และภายหลังมีอัตราว่างในลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานพิจารณาแล้ว เห็นว่าสามารถใช้บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได้ นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลปากกราน ก็อาจพิจารณาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรที่ยังไม่หมดอายุได้

๒. ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายใด ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

๓. การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปครั้งนี้ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้นหากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นการผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างแล้ว หรือได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน จะรายงาน ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความเห็นชอบยกเลิกการจ้างต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายพงษ์ธร เขมภาคิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกระวาน ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป

๑. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัด จำนวน ๑ อัตรา

สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๑	(๐๐๑)	นายศุภวุฒิ อางหนองหว่า	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

๒. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัดกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา

สอบได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	วุฒิการศึกษา
๑	(๐๐๒)	นางกมลวรรณ อาภาสัตย์	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีใบอนุญาตขับขีรถจักรยานยนต์
๒	(๐๐๑)	นายธนวรรณ ประกอบกิจ	มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) มีใบอนุญาตขับขีรถจักรยานยนต์